

BÁO CÁO

Thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND huyện trình HĐND huyện tại Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XXI

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, tại Kỳ họp này Ban Kinh tế - Xã hội (gọi tắt là Ban) đã thẩm tra 03 báo cáo và 06 dự thảo nghị quyết. Qua thẩm tra, Ban đã trao đổi với các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện liên quan đến việc soạn thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết và có sự thống nhất điều chỉnh một số nội dung. Kết quả thẩm tra như sau:

I. Thẩm tra các báo cáo do UBND huyện trình

1. *Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023*

Sau khi nghiên cứu Báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, Ban cơ bản nhất trí với những đánh giá trong Báo cáo và phân tích, nhấn mạnh, làm rõ thêm một số nội dung sau:

** Về lĩnh vực kinh tế*

Tổng diện tích cây trồng hàng năm đạt 24.399,98 ha, bằng 100,21%; năng suất lúa bình quân cả năm đạt 47,01 tạ/ha, bằng 105,36%; tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 93.373 tấn, bằng 105,45% so với cùng kỳ. Ngành chăn nuôi phát triển. Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ, tỷ trọng chăn nuôi chiếm gần 60% trong nội bộ ngành nông nghiệp. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tuần tra, kiểm soát lâm sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo, khuyến khích mở rộng diện tích nuôi trồng, phát triển đối tượng nuôi có giá trị cao, kiểm soát không để xảy ra dịch bệnh thủy sản; các phương tiện, người lái cù được ngư dân đầu tư mới, nâng cấp để nâng cao năng lực đánh bắt nên khai thác thủy sản đạt khá. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện các thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm, thực hiện các giải pháp tăng thu, chống thất thu thuế. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB để thực hiện các công trình, nhất là dự án Đường bộ cao tốc Bắc-Nam, tuyến đường ven biển và các công trình trọng điểm của huyện; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn cơ cấu nhiều loại giống lúa trên một xứ đồng. Diện tích để lúa tái sinh nhiều, năng suất giảm. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn manh mún, thiếu bền vững.

Việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu còn khó khăn, có nơi chỉ đạo thiếu quyết liệt; không hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra (xã Ngự Thủy Bắc không đạt 19/19 tiêu chí NTM).

Công tác thẩm định, quản lý, giám sát, nghiệm thu một số công trình có lúc còn thiếu chặt chẽ, vẫn còn thiếu sót. Công tác GPMB một số công trình gặp khó khăn, tiến độ chưa đảm bảo kế hoạch đề ra.

Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn và đạt thấp so với dự toán giao.

Triển khai một số dự án, tiểu dự án, hạng mục thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gặp khó khăn nên tiến độ còn chậm.

** Về lĩnh vực văn hóa - xã hội*

Lĩnh vực giáo dục: chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên, công tác phổ cập giáo dục được củng cố, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đảm bảo kế hoạch. Tổ chức tốt các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp huyện, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo yêu cầu; tham gia các hội thi, kỳ thi, giải thể thao cấp tỉnh đạt giải cao.

Lĩnh vực Y tế - dân số: chủ động theo dõi, giám sát và triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân khá kịp thời. Quan tâm chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tích cực tuyên truyền, động viên Nhân dân tham gia BHYT để thuận lợi trong việc khám chữa bệnh.

Lĩnh vực Văn hoá, thông tin và thể thao: các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phong trào TĐĐKXDĐSVH được đẩy mạnh; tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Công tác chuyển đổi số đạt được những kết quả bước đầu, các nội dung chuyển đổi số được triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội: tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động. Thực hiện các chế độ chính sách, an sinh xã hội, chăm sóc người có công, tri ân các anh hùng liệt sĩ được thực hiện chu đáo. Chỉ đạo mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến công tác trợ giúp xã hội, chăm sóc bảo vệ trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới.

Chính sách dân tộc: thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch. Chỉ đạo, khuyến khích đồng bào chủ động sản xuất ổn định cuộc sống. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban nhận thấy trên lĩnh vực văn hóa - xã hội vẫn còn một số khó khăn, hạn chế sau:

Vẫn còn xảy ra một số việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường.

Việc triển khai thực hiện một số dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2025 gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn giải ngân đạt thấp.

Việc giải quyết hồ sơ TTHC về lĩnh vực đất đai còn bất cập, hồ sơ trễ hạn vẫn còn nhiều. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến ở một số TTHC, tỷ lệ số hoá hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu.

2. Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện năm 2023

* Về thu ngân sách: tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 195 tỷ đồng, đạt 43,8% so với dự toán giao. Có 07/10 khoản thu đạt và vượt so với dự toán giao¹, trong đó có nhiều khoản thu tăng cao như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 255%, tiền thuê đất đạt 1.085%, thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 566%, thu phí, lệ phí đạt 161% so với dự toán giao; 4/26 xã, thị trấn hoàn thành vượt mức dự toán. Còn 03/10 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách chưa đạt dự toán, đó là: lệ phí trước bạ đạt 59%, thu tiền sử dụng đất đạt 29%, thuế thu nhập cá nhân đạt 37% dự toán giao; 15/26 xã đạt dưới 50% dự toán giao.

* Về chi ngân sách: tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện trên 1.210 tỷ đồng, đạt 118% so với dự toán giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển 145 tỷ đồng, đạt 58%. Chi thường xuyên trên 775 tỷ đồng, đạt 103% so với dự toán giao. Nguồn chi dự phòng đã thực hiện trên 8 tỷ đồng, chủ yếu phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và một số công việc đột xuất cấp thiết phát sinh ngoài dự toán.

3. Thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023; công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Ban cơ bản thống nhất với những nhận định, đánh giá của UBND huyện và nhân mạnh một số nội dung như sau: Công tác lập Kế hoạch sử dụng đất được phòng TN&MT quan tâm, tham mưu UBND huyện thực hiện đảm bảo quy định của Luật Đất

¹. Thuế CTNNQ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu phí-lệ phí, thu khác, thu đóng góp.

đai 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Sau khi Kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, UBND huyện đã triển khai các nội dung tiếp theo đảm bảo theo quy định. Việc thực hiện Kế hoạch đã đạt được những kết quả nhất định, giải quyết kịp thời nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, Một số chỉ tiêu thực hiện đến thời điểm hiện tại đạt thấp so với chỉ tiêu Kế hoạch đã được phê duyệt; chất lượng lập Kế hoạch chưa cao, chưa theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai thiếu kịp thời, chưa nghiêm, chưa dứt điểm dẫn đến phát sinh trường hợp vi phạm. Năng lực đội ngũ cán bộ quản lý đất đai một số đơn vị cơ sở còn hạn chế.

Ban đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo rà soát, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về lĩnh vực đất đai.

II. Thẩm tra các dự thảo nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XXI

1. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ban cơ bản nhất trí với các nội dung đã nêu tại dự thảo Nghị quyết và đề nghị UBND huyện quan tâm một số nội dung sau:

**** Về lĩnh vực kinh tế***

Thực hiện có hiệu quả các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao năng lực cho nông dân từng bước tiếp cận, ứng dụng công nghệ cao; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích đầu tư cơ sở bảo quản và chế biến hải sản nhằm tăng giá trị sản phẩm khai thác và nuôi trồng, đồng thời tạo việc làm cho người lao động.

Duy trì và khai thác tốt các sản phẩm du lịch hiện có, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan, an ninh trật tự, văn hoá tại điểm du lịch; đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá với chiến lược hợp lý để hoạt động của ngành du lịch phát triển, tăng trưởng.

Đẩy mạnh việc khai thác các nguồn thu ngân sách, nhất là các khoản có tỷ trọng lớn. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách; xử lý nợ đọng thuế.

Nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, các chủ đầu tư trong việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng; tăng cường đôn đốc giải ngân, thanh quyết toán công trình.

**** Về lĩnh vực văn hóa - xã hội***

Tiếp tục rà soát lại quy mô, mạng lưới trường lớp để bố trí, sắp xếp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tinh gọn tổ chức bộ máy. Có giải pháp huy động các nguồn lực trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục kiểm soát bạo lực học đường, tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong và ngoài trường học.

Tăng cường công tác phòng dịch, phát hiện dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y tế cơ sở đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu. Thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thực hiện các nội dung, hạng mục thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với Người có công, an sinh xã hội.

Có giải pháp đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà văn hoá thôn, tổ dân phố đạt chuẩn theo quy định.

Triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh, HĐND huyện thông qua.

2. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Lệ Thủy năm 2024

Việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2024 tuân thủ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023. Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết và có thêm ý kiến sau:

** Thu ngân sách:* tổng thu ngân sách trên địa bàn dự kiến 230,1 tỷ đồng, bằng 56,71% so với dự toán năm 2023. Trong đó thu trong cân đối trừ tiền sử dụng đất 100,1 tỷ đồng, bằng 80,9% so với dự toán năm 2023. Để đạt kế hoạch đề ra về tổng thu ngân sách trên địa bàn, Ban đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp để huy động các khoản thu vào ngân sách; có giải pháp tích cực để đảm bảo kế hoạch về thu tiền sử dụng đất và các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn thu ngân sách.

** Chi ngân sách:*

Dự toán năm 2024 được phân bổ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách, các văn bản hướng dẫn liên quan và theo định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022-2025 đã được HĐND tỉnh thông qua.

Ban nhất trí với dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình.

3. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2024

Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2024 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách huyện năm 2024. Ban nhất trí với phương án phân bổ của UBND huyện và có thêm một số giải pháp sau:

Tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt và đúng quy định; nâng cao chất lượng lập, phê duyệt, phân bổ dự toán, hạn chế việc bổ sung nhiều lần trong năm, chỉ bổ sung trong những trường hợp đột xuất, thực sự cần thiết, bảo đảm đúng quy định.

Nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, các chủ đầu tư trong việc sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng; tăng cường đôn đốc giải ngân, thanh quyết toán công trình; thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan trong việc thực hiện dự án và giải ngân chậm vốn đầu tư công; đôn đốc đẩy nhanh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thi công các dự án.

Ban nhất trí với dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình.

4. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Lê Thủy (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)

Sau khi nghiên cứu tờ trình của UBND huyện, dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý); căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hiện hành, Ban có ý kiến như sau:

**** Về cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết***

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 83 của Luật đầu tư công, HĐND huyện có thẩm quyền quyết định kế hoạch đầu tư công hàng năm ngân sách địa phương. Việc UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý) là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật.

**** Về nội dung dự thảo Nghị quyết***

Qua rà soát, Ban nhận thấy: việc tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách huyện quản lý cơ bản tuân thủ các quy định của Luật ngân sách Nhà nước năm 2015, Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị quyết số 71/2020/NQQ-HĐND của HĐND tỉnh về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.

Phương án phân bổ đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức theo quy định, cụ thể ưu tiên bố trí vốn theo thứ tự: phân bổ đủ vốn cho các dự án hoàn thành; các dự án chuyển tiếp; thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và nhiệm vụ quy

hoạch; dự án khởi công mới, bố trí vốn hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện năm 2024 được HĐND huyện đã thông qua.

Tổng nguồn vốn đầu tư công là: 106,891 tỷ đồng, trong đó bố trí cho lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề 27,607 tỷ đồng, chiếm 25,8% nguồn vốn phân bổ (*đảm bảo theo quy định tối thiểu 20%*),

Ban nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình.

5. *Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 30 nối Quốc lộ 1A với đường về nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn II*

** Về cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết*

Công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 30 nối Quốc lộ 1A với đường về nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn II được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 28/10/2022 với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2022-2023. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện gặp một số khó khăn vướng mắc do nguyên nhân khách quan dẫn đến tiến độ thực hiện công trình không đảm bảo thời được duyệt.

Tại Khoản 1, Điều 34, Luật Đầu tư công năm 2019 quy định ” cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”.

Vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình nói trên thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Việc UBND huyện trình HĐND huyện điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình là cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

** Về nội dung dự thảo Nghị quyết*

Ban nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình.

Đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện tốt các quy định của Luật đầu tư công, hạn chế điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã bố trí cho các công trình, dự án.

6. *Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật trụ sở làm việc Công an các xã trên địa bàn huyện*

** Về cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết*

Ngày 26 tháng 6 năm 2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2119/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”;

Ngày 31 tháng 3 năm 2023 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 701/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn chính quy

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Theo đó, tại mục 7 phần thứ 3 tổ chức thực hiện quy định: UBND cấp huyện phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khảo sát, xem xét, ưu tiên bố trí quỹ đất, lập quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn. Chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng, bàn giao đất xây dựng trụ sở làm việc công an xã, thị trấn. Cân đối bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành.

Trên cơ sở Thông báo số 434 TB/HU ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc cho ý kiến phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Hạ tầng kỹ thuật trụ sở làm việc Công an các xã trên địa bàn huyện.

Công trình có tổng mức đầu tư 6,2 tỷ đồng, thuộc nhóm C. Theo quy định tại Khoản 7, Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 thì thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư công trình này là HĐND huyện.

Vậy, việc UBND huyện đề nghị HĐND huyện thông qua Nghị quyết là phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

** Về nội dung dự thảo Nghị quyết*

Ban nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình HĐND huyện xem xét, thảo luận và quyết định.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND, TTUBMTTQVN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Phòng TC, Chi cục Thuế, KB

huyện;

- Lưu : VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Trần Viết Lưu